



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

นิคมพระร่วงชี้โครงการนิคมการเกษตรฯช่วยสมาชิกทำอย่างมีความรู้

ตั้งเป้า3ปีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นิคมสหกรณ์พระร่วง ระบุโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตสมาชิกทำอย่างมีความรู้ พร้อมตั้งเป้าหมายใน 3 ผลักดันสมาชิกเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยถึงโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนว่า โครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปดำเนินการในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ สมาชิกปลูกข้าว กับสมาชิกปลูกอ้อย ซึ่งจะมีการให้องค์ความรู้แก่สมาชิก จะเน้นเรื่องของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2553 วันนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวคิดต่างๆ ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุนในการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำนาที่มีความรู้ มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องการใช้ปุ๋ย รู้จักการประหยัด อดออม สิ่งสำคัญ การเข้ามาใช้บริการของสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับสหกรณ์มากขึ้น และมีการรับรู้มากขึ้นว่าสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ เมื่อมีความศรัทธากับสิ่งต่างๆ ที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีให้ สมาชิกก็จะหันมาดูแลองค์กร คือ สหกรณ์ มีการพัฒนาไปในด้านไหน อย่างน้อยสมาชิกที่ประกอบอาชีพทำนา ได้นำข้าวไปขายให้กับสหกรณ์ และมีการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างการขายข้าวให้กับสหกรณ์กับเอกชน โดยเฉพาะตาซังของสหกรณ์จะมีมาตรฐาน ทำให้สมาชิกรู้ว่าการทำธุรกิจกับสหกรณ์จะได้รับความยุติธรรม ฉะนั้น ในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นการโครงการนิคมการเกษตรฯ เป็นเรื่องดีที่สมาชิกยอมรับ และมองว่าเป็นประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพโดยตรง

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม นิคมสหกรณ์พระร่วง ได้มีการตั้งเป้าว่า ภายใน 3 ปี จะผลักดันให้สมาชิก และสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ร่วมกันเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยเราจะเริ่มจากการผลิต ดูแลแปลงให้ดีเพื่อให้ผลผลิตข้าวที่ดี นำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ซึ่งจะย้อนกลับไปถึงนโยบายของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า การจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี การทำเมล็ดพันธุ์ที่ดี จะได้ราคาสูงไปด้วย และที่สำคัญถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ของตนเอง โดยไม่ต้องไปซื้อที่อื่น ส่วนเรื่องการแจกปัจจัยการผลิต สหกรณ์ฯ จะดูตามสัดส่วนที่สมาชิกต้องการ เช่น การตรวจสอบพื้นดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย ซึ่งนิคมสหกรณ์จะเน้นให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆ จะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งวันนี้ พื้นดินของสมาชิกแต่ละฤดูกาลเคยเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่า พื้นดินในการทำนามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง เมื่อสมาชิกเห็นด้วยตัวเองแล้ว ก็จะบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ

นายประกอบ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด มีสมาชิกประมาณ 3,600 คน ปีแรกมีการอบรมสมาชิก 250 คนในส่วนสมาชิกทำนาข้าว ส่วนสมาชิกปลูกอ้อยมีปริมาณน้อย แต่ว่าอ้อยมีโรงงานคอยให้การสนับสนุน จึงไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทุนและตลาดรองรับ แต่ปัญหาคือ ที่ให้องค์ความรู้ไป ที่มีวิทยากรจากศูนย์วิจัยอ้อยสุพรรณบุรี จะเน้นเรื่องการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งการจะจัดงบประมาณจัดการอบรมให้ครอบคลุมสมาชิกทั้งหมด คงต้องใช้ระยะเวลาหลายปี แต่ถ้าสมาชิกทั้งหมดได้รับการอบรมความรู้จะสามารถพัฒนาอาชีพได้เพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายจะมีการพัฒนาผลผลิตให้นำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ในอนาคต

////////////////////////////////////